



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๑๐

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๙ ชั่วโมง เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	“ผู้ว่าฯ สัญจร” เขตบางบอน เร่งแก้ไข ปัญหาจราจร แยกบางบอน ๕ และปัญหา น้ำท่วม	มติชน matichon thainews thaipbs dailynews thairath mgronline innews thejournalistclub ch๗ mgronline theroom๔๔channel twitter.com/ThaiPBS twitter.com/prbangkok	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการจราจรบริเวณแยกบางบอน ๕ และเยี่ยมชุมชนมั่นคง ๑๓๓ เขตบางบอน ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร” ครั้งที่ ๔ เขตบางบอนว่า เขตบางบอนมีปัญหาหลักเรื่องการจราจร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้ถนนเอกชัยบางบอนเป็นหลัก เมื่อไปถึงถนนวงแหวน-บางบอน เป็นจุดคอขวดไม่มีทางเข้าออกถนนที่สะดวกและมีถนนบางบอน ๓ กับถนนบางบอน ๕ ที่การจราจรติดขัดตลอดเส้นทาง เนื่องจากมีสี่แยกกับสามแยก เมื่อข้ามไปเขตหนองแขมก็มีสะพานเชื่อมไปถึงถนนเพชรเกษม ๖๙ กับถนนเพชรเกษม ๘๑ มีจุดที่เป็นคอขวดตรงสะพาน ซึ่ง กทม.ได้จัดสรรงบประมาณขยายสะพาน เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดจากถนน ๒ เลนให้เป็น ๔ เลนทั้งสองจุด อีกจุดที่เป็นปัญหาคือวงแหวน-บางบอน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กทม.จะหารือกับกรมทางหลวงอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไข เนื่องจากการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ</p> <p>- ปัญหาที่ ๒ ปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตบางบอนมีคลองจำนวนมาก ซึ่งต้องขุดลอกคลองและท่อระบายน้ำ เนื่องจากมีบางหมู่บ้านที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาที่ ๓ เขตบางบอนมีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบเพียง ๑๒ ชุมชน และมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถจัดตั้งได้ เนื่องจากยังไม่ตรงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทำให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรม คงต้องพิจารณาว่าจะสามารถเพิ่มชุมชนเหล่านี้ได้เข้าสู่ระบบได้อย่างไร ส่วนเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่ ฝ่ายบริหารจะรับปัญหา เพื่อหาทางดำเนินการแก้ไขต่อไป</p> <p>- สำหรับการร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ในพื้นที่เขตบางบอนส่วนใหญ่เป็นปัญหาเส้นเลือดฝอย เช่น ถนนไม่เรียบร้อย ปัญหาท่อระบายน้ำและการลอกคูคลอง ซึ่งต้องบริหารจัดการให้มีความสมดุลระหว่างโครงการขนาดใหญ่และเส้นเลือดฝอย พร้อมเน้นย้ำ ผอ.เขตกรณีพนักงานกวาดที่ช่วยแจ้งเหตุถือเป็นคนดีต้องชมเชย</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - มอบนโยบายสำนักงานเขตและเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม - รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ไขโดยเร็ว</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	ผว.กทม. ร่วมปลูกลงต้น กับสื่อมวลชน ณ สวนเก้าเนิน บางบอน/ จัดทำแดช บอร์ดรายงาน สถานการณ์ ปลูกลงต้นไม้	มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด thairath banmuang dailynews matichon siamrath komchadluek sanook news.ch๗ mgronline dailynews workpointtoday thejournalistclub thansettakij nationtv mono๒๙ news๑๐๐๕ ch๓plus innnews springnews amarintv bangkokbiznews workpointtoday tna.mcot.net matichonweekly thebangkokinsight thestandard thejournalistclub facebook.com/MorningNewsTV๓	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทม. ผู้บริหาร เขตบางบอน นักประชาสัมพันธ์ กทม.และสำนักงานเขต ผู้บริหารสำนักข่าว สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมปลูกลงต้นไม้จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ในกิจกรรม “Kick off ผู้ว่าฯ ทำสื่อ ปลูกลงต้นไม้ล้านต้น” ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สวน ๙ เนิน) เขตบางบอน โดยมีหมุด หมายสำคัญ เพื่อแสดงพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของ กทม.และ สื่อมวลชนในการปลูกลงต้นไม้ จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น โดยนโยบายปลูกลงต้นไม้ ล้านต้นจัดทำขึ้นด้วยเป้าประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ ๑.ปลูกเพื่อลดฝุ่นและ มลพิษ ๒.ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต ๓.ปลูกเพื่อส่งเสริมความ หลากหลายของระบบนิเวศเมือง ๔.ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ สนับสนุนชุมชน เกษตรกรรมในกรุงเทพฯ และ ๕.ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อมๆ กัน โดย กำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกลงต้นไม้กรุงเทพฯ - ปัจจุบันมีผู้แสดงความจำนงร่วมปลูกลงต้นไม้กับ กทม.แล้วมากกว่า ๑.๓ ล้านต้น ภายในระยะเวลา ๑ เดือน” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาค ทั้งนี้ “สื่อมวลชน” ร่วมแสดงความจำนงร่วมปลูกลงต้นไม้กับ กทม.แล้วทั้งสิ้น ๑๙,๐๙๐ ต้น โดยต้นไม้จากสำนักข่าวดังกล่าวจะทยอยปลูกลงจนครบในช่วงระยะเวลา ๔ ปี นอกจากนี้ กทม.ได้จัดทำแดชบอร์ด “ศูนย์รายงานการปลูกลงต้นไม้” ทางเว็บไซต์ www.bkk๑milliontrees.com สำหรับติดตามผลการดำเนินโครงการ ปลูกลงต้นไม้ล้านต้น แผนที่แสดงจุดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว และ รายงานการปลูกลงต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นไม้ทั้งหมดที่ปลูกแล้ว ยอดจอง ปลูกลงต้นไม้ ประเภทต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว (ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย) รวมถึงมี ช่องทางแจ้งความประสงค์ร่วมโครงการของหน่วยงานและภาคเอกชน ส่วน ช่องทางการร่วมโครงการสำหรับประชาชนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้เสร็จ สมบูรณ์ก่อนเปิดให้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในไม่ช้านี้ โดยจะเพิ่มปฏิทิน กิจกรรมการปลูกลงต้นไม้ล่วงหน้า ๒ เดือน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าดู ตารางกิจกรรมและแสดงความประสงค์ขอร่วมกิจกรรม	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนปลูกลงต้นไม้ ตาม โครงการ“ปลูกลงต้นไม้ล้าน ต้น” เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง รวมทั้งสนับสนุนชุมชน เกษตรกรรมในกรุงเทพฯ ให้ มีรายได้	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความ คืบหน้าการประสานความ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน การดำเนินกิจกรรม โครงการ “ปลูกลงต้นไม้ล้าน ต้น”ให้ประชาชนได้ทราบ อย่างต่อเนื่อง
๓	กทม.รับมอบ “สนามรวม สุข” สนาม	แนวหน้า khaosodbit.ly dailynewsmatichon komchadluekthaipbs	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.พร้อมด้วยนายกรรมการและผู้บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) แห่งแรกในสวนสาธารณะ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ สร้างสนามจักรยานขาไถ	-สำนักสิ่งแวดล้อมและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสาน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>จักรยานขาไถสำหรับเด็กแห่งแรกของกรุงเทพฯ</p>	<p>thejournalistclub facebook.com/komchadluek https://twitter.com/ThaiPBSNews https://twitter.com/thaichnews https://twitter.com/weeranan</p>	<p>ของ กทม. โดยร่วมปล่อยตัวเยาวชนซึ่งจักรยานขาไถเป็นกลุ่มแรก “First Finisher” เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดสนามรวมสุขอย่างเป็นทางการรวมทั้งมอบเหรียญพร้อมของที่ระลึกแก่เยาวชนผู้ร่วมกิจกรรมโครงการ “สนามรวมสุข” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการสร้างความสุข สุขภาพแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่เขตจตุจักร รวมถึงประชาชนทั่วไป มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กในช่วงวัย ๒-๕ ปีและครอบครัว เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้ เด็กยังมีโอกาสฝึกทักษะการทรงตัว สร้างพัฒนาการด้านการสื่อสาร เรียนรู้อย่างอิสระ ฝึกความอดทน เอื้อเพื่อช่วยเหลือกัน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการก่อสร้างสนามทั้งหมด ใช้พื้นที่ก่อสร้าง ๑.๕ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ฝึกซ้อม พื้นที่เล่นจักรยาน และพื้นที่สำหรับผู้ปกครอง โดยรูปแบบและพื้นผิวซึ่งวัสดุและสนามจักรยานขาไถเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล</p>	<p>สำหรับเด็ก เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการสร้างความสุข สุขภาพแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน</p>	<p>ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปิดกิจกรรม “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กในสวนสาธารณะของ กทม.</p>
๔	<p>ผว.กทม. กำชับทุกเขตเปิดศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมสำรวจยาเวชภัณฑ์</p>	<p>naewnathairath chmplusmatchon mcotinnnews news.ch๗ thaipbsthestandard siamrathspringnews matchonweekly workpointtoday bangkokbiznews www.facebook.com/TheReportersTH facebook.com/๑๕๓๙๕๑๐๙๔๙๗๔๑๗๗ twitter.com/ThaiPBSN</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19)ว่า สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบผู้ ๒,๐๐๐ คน/วัน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ส่งผลให้อัตราครองเตียงเพิ่มขึ้น ขณะนี้โรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม. ชั้นในมีอัตราครองเตียงของผู้ป่วยหนาแน่น ดังนั้น ผู้ป่วยที่อาศัยในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพฯอาจนำไปรักษาที่ รพ.ของ กทม.รอบนอก ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานเขตเตรียมเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) รองรับผู้ติดเชื้อ พร้อมเตรียมแผนสำรองยา เวชภัณฑ์ บุคลากร รวมถึงให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นด่านแรกในการตรวจโรคก่อนส่งต่อไปยัง รพ.ของ กทม.โดยประชาชนสามารถใช้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยผ่านสายด่วนศูนย์เฝ้าระวัง ๑๖๖๙</p> <p>- ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในโรงเรียนสังกัด กทม. พบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นเด็กโต ส่วนเด็กเล็กพบอัตราการติดเชื้อร้อยละ ๑ จึงขอให้โรงเรียน ๔๓๗ แห่ง เตรียมแผนจัดการเรียนในรูปแบบOnlineให้พร้อม โดย</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 รองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักงานการศึกษา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อาทิ การเปิดศูนย์พักคอย สำรองยา เวชภัณฑ์ บุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		ews	เบื้องต้นให้ทุกโรงเรียนเปิดเรียนOn Siteตามปกติ ส่วนแผนเผชิญเหตุกรณีพบนักเรียนติดเชื้อ ๑-๒ คน ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาทันที หากพบมากกว่านั้นจนกลายเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่มากกว่า ๑ ห้องเรียน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาปิดเรียนได้ ๓ วัน นอกจากนี้ กทม.ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทันที เพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต ส่วนข้อบังคับการสวมหน้ากากอนามัย ให้ยึดตามคำสั่งของ ศบค. โดยกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่าง เพื่อลดความแออัดตลอดการทำกิจกรรม		
๕	ผ.กทผ.กำกับ การจัดงาน/ กิจกรรมต่าง ๆ ของ กทม. ไม่เน้นใช้ อวก.ในเซอร์ อวก.ในเซอร์	เดลินิวส์ thestandard sanook innnews matichon thestandard ch๓plus siamrath komchadluek innews mgronline dailynews banmuang lokwannee thejournalistclub twitter.com/thestandard twitter.com/wpnews๒๓ twitter.com/Sanook	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทผ. กล่าวว่า มีแนวคิดให้หน่วยงาน กทม. จัดกิจกรรมโดยลดการว่าจ้างบริษัทเอกชน เพื่อประหยัดงบประมาณและนำงบประมาณดังกล่าวไปทำประโยชน์ด้านอื่นให้แก่ประชาชน รวมทั้งขอให้ใช้ทีมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการจัดงานภายในของเขต โดยให้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสื่อมวลชนยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือ และจะเน้นการสร้างหน่วยงานภายในให้เข้มแข็ง เพื่อจะได้สื่อสารกับประชาชนในช่องทางต่าง ๆ ของ กทม.	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมของ กทม.มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือสื่อมวลชน เพื่อประหยัดงบประมาณของ กทม.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ กทม.มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือสื่อมวลชน เพื่อประหยัดงบประมาณของ กทม.
๖	ผ.กทผ. แฉะเที่ยวงาน “บางกอก กำลังดี... ที่ฝั่งธน” ชมกิจกรรม สร้างสรรค์	matichon siamrath komchadluek ch๓plus innews mgronline dailynews banmuang lokwannee	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทผ. กล่าวหลังร่วมกิจกรรมเทศกาล “บางกอกกำลังดี...ที่ฝั่งธน” ภายใต้นโยบาย “พื้นที่สร้างสรรค์มีชีวิต” ที่สวนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็น ๑ ใน ๖๖ พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายบางกอกกำลังดีได้ริเริ่มขึ้น สอดคล้องกับการทำงานของ กทม.ที่มุ่งทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีดนตรีฟังทั่วเมือง โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและสำนักงานประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	และรับฟัง ดนตรีที่สวน บางขุนนนท์		กทม. พร้อมผลักดันนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาพื้นที่ สาธารณะให้เป็นพื้นที่เรียนรู้อีก ๕๐ แห่งในกรุงเทพฯ ที่ใกล้ชุมชน สะดวก และปลอดภัย โดยบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน จัดตั้งคณะทำงานร่วม (รัฐ เอกชน วิชาการ ชุมชน) ขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้ได้จริงและยั่งยืน มุ่งสร้าง เด็กให้มีคุณภาพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในชีวิตและสังคมไทย		ให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืน
๗	ตรวจสอบ และเร่งรัด ซ่อมแซม อาคาร หอประชุม ศูนย์การเรียนรู้ มหานคร- อาคาร สงเคราะห์ ข้าราชการ ลูกจ้าง กทม.	แนวหน้า naewna NSK-News	<p>- นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รพว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร หอประชุมศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร บริเวณอาคารสงเคราะห์เชื่อมสัมพันธ์ และอาคารสงเคราะห์สุวินทวงศ์ เขต หนองจอกว่า ปัจจุบันอาคารหอประชุมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีปัญหาการ ดูดซับเสียง ทำให้เสียงก้อง ขาดประสิทธิภาพในการอบรม และเกิดการหลุดตัว ของบริเวณโดยรอบอาคาร หลังคาชำรุด เมื่อฝนตกทำให้เกิดการรั่วซึมบริเวณ เพดานฝ้าผนัง ส่วนเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง มีอายุการใช้งาน มานานกว่า ๒๐ ปี ต้องซ่อมบำรุงตลอดเวลา ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่า สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุง เครื่องปรับอากาศ และอาคารหอประชุมในส่วนของโครงสร้างที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร และระบบอื่น ๆ ที่เสียหาย</p> <p>- สำหรับอาคารสงเคราะห์เชื่อมสัมพันธ์ ได้ตรวจจุดกำแพงเสียหาย ซึ่งฝ่าย โยธา เขตหนองจอก ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินค่าการเสียหายแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณดำเนินการ ส่วนอาคารสงเคราะห์ สุวินทวงศ์ หลังโรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานโยธา (สนย.) ตรวจสอบเบื้องต้น มีสภาพโครงสร้างเสียหายบางส่วน สามารถซ่อมแซมได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สนย.และฝ่ายโยธาเขตหนองจอก รวมทั้งผู้แทนสำนักงานการเจ้าหน้าที่และ สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมตรวจสอบ เพื่อประเมินแนวทางการซ่อมแซมอีกครั้ง ภายใน ๑ สัปดาห์ และรายงานผล เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ต่อไป นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตหนองจอก ลอกท่อระบายน้ำ และจัดทำฝาดะแกรงท่อระบายน้ำที่ชำรุด</p>	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจสอบและเร่งรัดการ ซ่อมแซมหอประชุมศูนย์การ เรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์ข้าราชการ กรุงเทพมหานครและลูกจ้าง ประจำของกรุงเทพมหานคร	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินการซ่อมแซม หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ มหานคร สถาบันพัฒนา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์ข้าราชการ กรุงเทพมหานครและลูกจ้าง ประจำของกรุงเทพมหานคร
๘	กทม.ผลักดัน กิจกรรม	แนวหน้า naewna matichon	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม. กล่าวถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในกรุงเทพฯ ผว.กทม.มีนโยบายเร่งด่วนให้จัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรม	<u>ด้านบวก</u> - เดินหน้าจัดกิจกรรมกลางแจ้ง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	กลางแจ้ง ปลูกชีวิต ช่วยเศรษฐกิจ ชาวกรุงเทพฯ เตรียมจัดถนน คนเดิน- ส่งเสริมสินค้า MIB		<p>กระตุ้นเศรษฐกิจ กทม.จึงดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ดนตรีในสวน Pride Month และกรุงเทพมหานครกลางแปลง และกำลังจะจัดถนนคนเดินในสัปดาห์ที่สองของเดือน ก.ค.๖๕ โดยจัดพร้อมกันหลายเขต ตามความพร้อมและความเหมาะสมของพื้นที่ เน้นให้เกิดความยั่งยืนและไม่กระทบการจราจร ซึ่งจะจัดต่อเนื่องให้ครบทั้ง ๕๐ เขต รวมถึงมีแนวทางการจัดกิจกรรมธรรมชาติ-ลีก ในสวนด้วย</p> <p>- นอกจากนี้ ผว.กทม.มีนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กรุงเทพฯ MIB (Made in Bangkok) ให้เป็นสินค้าพรีเมียมที่จะไปวางจำหน่ายที่สนามบิน หรือในสถานที่ที่เป็นความภูมิใจ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้หารือความร่วมมือ กับ Lazada และ Shopee เพื่อช่วยโปรโมทเพิ่มช่องทางสินค้า ส่วนสินค้า Bangkok Brand ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องคัดเลือกใหม่ทุก ๒ ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์บางตัวอาจได้เป็นผลิตภัณฑ์ MIB</p>	และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กรุงเทพฯ MIB (Made in Bangkok) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ อาทิ ดนตรีในสวน กรุงเทพฯ กลางแปลง ถนนคนเดิน รวมทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กรุงเทพฯ MIB (Made in Bangkok) ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๙	กทม.จัด กิจกรรม แกะ รอยกรุงเทพฯ หวังสร้าง ความภาคภูมิใจ ในมรดก วัฒนธรรม	<p>mgronline khaosod today.line.me theroom๔๔channel dailynews twitter.com/prbangkok twitter.com/newroom๔๔</p>	<p>- นายชินทร์ ศิรินาท รป.กทม. กล่าวเปิดกิจกรรมการมีส่วนร่วม “แกะรอยกรุงเทพฯ กว่าจะเป็น กทม.” ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่ ๕๐ กทม. โดยส่งต่อแห่งความสนุกสนานของกิจกรรมให้แก่ผู้นำทริปทั้ง ๒ กลุ่ม ที่ลานคนเมือง และแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ คน ที่สมัครผ่านเว็บไซต์ www.๕๐ปีกทม.com เพื่อร่วมทริปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ เสาชิงช้า วัดสุทัศน์เทพวราราม สวนป้อมมหากาฬ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ศาลหลักเมือง อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และมิวเซียมสยาม ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจความเป็นกรุงเทพฯ ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</p>	- สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่ ๕๐ กทม. ผ่านเว็บไซต์ www.๕๐ปีกทม.com